

Những gì chúng tôi đã nghe thấy



Social Cohesion Guide

Tóm tắt những điều chúng ta đã nghe khi nói chuyện với các cộng đồng về sự gắn kết xã hội

Ủy ban Điều tra Hoàng gia về vụ tấn công khủng bố ở Christchurch vào ngày 15 tháng 3 năm 2019 đã đưa ra các khuyến nghị để cải thiện sự gắn kết xã hội ở Aotearoa New Zealand. Là một phần của việc thực hiện các khuyến nghị gắn kết xã hội đó, Bộ Phát triển Xã hội (MSD) đã nói chuyện với nhiều nhóm người và nhiều cộng đồng khác nhau về việc lập ra một chiến lược nhằm cải thiện và đo lường sự gắn kết xã hội trên khắp Aotearoa New Zealand. Những cuộc đối thoại và trao đổi đó diễn ra từ tháng bảy năm 2021 đến tháng ba năm 2022.

Những người tham gia các cuộc họp này cho biết có một vấn đề về gắn kết xã hội ở Aotearoa New Zealand và nói về trải nghiệm bị phân biệt đối xử hoặc bị đối xử khác biệt vì giới tính, niềm tin tôn giáo, xu hướng tình dục, vị trí địa lý và những khác biệt khác của họ. Nhiều người đã gặp phải nhiều hình thức phân biệt đối xử cùng một lúc, và điều đó làm tăng thêm các trải nghiệm tiêu cực của họ. Họ muốn những khác biệt của họ được tôn trọng và đánh giá cao, thay vì bị bỏ qua hoặc xem xét chung chung.

Những người tham gia đã thảo luận về mối liên hệ chặt chẽ giữa Te Tiriti o Waitangi (Hiệp ước Waitangi) và sự gắn kết xã hội. Người ta đã nhận ra rằng Te Tiriti o Waitangi có thể dạy cho chúng ta những bài học quý giá về việc tăng cường sự gắn kết xã hội giữa tất cả mọi người ở Aotearoa New Zealand, không chỉ người Maori. Những người tham gia cũng muốn có thêm các nguồn lực và kinh phí cho các nỗ lực gắn kết xã hội.

Định nghĩa về sự gắn kết xã hội đã được thảo luận với những người tham gia. Theo phản hồi của họ, sự gắn kết xã hội được định hình khi: Tất cả mọi người, whānau (gia đình) và các cộng đồng phát triển vững mạnh, hội nhập và được tôn

trọng ở Aotearoa. Những người tham gia ủng hộ mạnh mẽ việc đưa ‘hội nhập’, ‘tôn trọng’ và ‘công bằng’ vào định nghĩa.

Sáu lĩnh vực chúng ta có thể làm để đạt được sự gắn kết xã hội, dựa trên nghiên cứu hiện tại xung quanh sự gắn kết xã hội cũng đã được thảo luận với những người tham gia. Theo phản hồi của họ, sáu lĩnh vực đã được cập nhật là: 1) phân biệt đối xử hoặc ngược đãi con người vì sự khác biệt của họ; 2) cơ hội tích cực cho các nhóm đa dạng phát triển và kết nối; 3) tham gia vào các hoạt động quan trọng; 4) phúc lợi và các rào cản đối với phúc lợi; 5) tính toàn diện và các giá trị chung; 6) bảo vệ xã hội của chúng ta và môi trường cho các thế hệ tương lai. Cuộc thảo luận về sáu lĩnh vực này bao gồm các vấn đề quan trọng về công bằng, quyền lực, tác hại, niềm tin, sự đa dạng và bản sắc. Những người tham gia cho biết mỗi lĩnh vực trong số sáu lĩnh vực này đều quan trọng như nhau để đạt được sự gắn kết xã hội. Sáu lĩnh vực trọng tâm cũng sẽ củng cố sự bổ sung và mở rộng công việc mà các cơ quan chính phủ đã và đang làm để hỗ trợ sự gắn kết xã hội ở Aotearoa New Zealand.

Khi được hỏi về công việc gắn kết xã hội thành công sẽ như thế nào, những người tham gia đã nói về việc tạo ra một môi trường thân thuộc, công bằng, tôn trọng và tin tưởng, nơi mọi người có thể tích cực tham gia. Phản hồi này đã được phân tích và sử dụng để phát triển một tập hợp các kết quả gắn kết xã hội để giúp đánh giá và đo lường tiến trình hướng tới sự gắn kết xã hội.

Phản hồi và ý tưởng từ những cuộc đối thoại hoặc cam kết này với sự đa dạng của những người tham gia đã định hình đáng kể chiến lược cải thiện sự gắn kết xã hội ở Aotearoa New Zealand.

